

ĐẨY MẠNH PHONG TRÀO THI ĐUA...

(Tiếp theo trang 1)

của các tầng lớp nhân dân, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả hệ thống dân vận các cấp trong tỉnh đã đạt được trong năm 2020. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, đồng chí đề nghị hệ thống dân

vận các cấp tập trung quán triệt sâu sắc, đẩy đủ các chủ trương, nghị quyết, nhất là nghị quyết đại hội đảng các cấp, các chủ trương, chính sách mới về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh - quốc phòng; tổ chức triển khai, quán triệt sâu rộng, làm cho mọi cán bộ, đảng viên thấm nhuần các chủ trương, nghị quyết, từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch sát, đúng để có kế hoạch vận động nhân dân,

tao sự đồng thuận trong xã hội trong quá trình triển khai thực hiện. Đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo" trên tất cả các lĩnh vực, đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa lớn, tùy vào mỗi thời điểm, mỗi ngành, đoàn thể lựa chọn một nội dung sát thực, hiệu quả, tránh dàn trải, trùng lặp. Chủ động nắm chắc tình hình nhân dân; kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền giải

quyết hiệu quả, triệt để các vụ việc phát sinh ngay từ cơ sở. Tiếp tục đổi mới công tác dân vận chính quyền theo hướng chủ động, kịp thời, sâu sát cơ sở, tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Tích cực xây dựng Đảng, chính quyền. Thực hiện nghiêm túc việc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Quan tâm xây dựng tổ chức đoàn, các đoàn thể trong doanh nghiệp,

chủ trọng công tác bồi dưỡng nhân viên, hội viên ưu tú để giới thiệu kết nạp Đảng. Các cấp ủy đảng cần quan tâm chỉ đạo quyết liệt hơn nữa công tác dân vận; xây dựng đội ngũ cán bộ của ban dân vận và khối dân vận cơ sở vững vàng về chính trị và chuyên môn nghiệp vụ.

Tại hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã biểu dương, khen thưởng 19 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận năm 2020; 13 tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo".

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

* Sáng ngày 5/1, UBND tỉnh tổ chức họp nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình giải quyết hồ sơ của một số dự án trên địa bàn thành phố Thái Bình và huyện Quỳnh Phụ. Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp. Dự họp có lãnh đạo một số sở, ngành, thành phố Thái Bình và huyện Quỳnh Phụ.

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về hồ sơ đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng xưởng may xuất khẩu tại xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ của Công ty TNHH Đại Long tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình của Công ty TNHH Đại Long; hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Đại Long tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình của Công ty TNHH Đại Long; hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Phòng giao dịch Quang Trung tại phố Trung Hưng Đạo, thành phố Thái Bình của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

Chi nhánh Thái Bình. Trên cơ sở đó, các đại biểu đề xuất các giải pháp nhằm gỡ khó cho các dự án để các dự án có thể triển khai thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng xưởng may xuất khẩu tại xã An Hiệp, huyện Quỳnh Phụ của Công ty TNHH Đại Long; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án của Công ty chỉ được thực hiện sau khi Công ty đã hoàn thành việc khắc phục các vi phạm. Đồng chí giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức kiểm tra thực tế, trên cơ sở đó có báo cáo cụ thể để UBND tỉnh xem xét. Đối với hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng Phòng giao dịch Quang Trung tại phố Trung Hưng Đạo, thành phố Thái Bình của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ

tịch UBND tỉnh thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư theo đề nghị của Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình; yêu cầu trụ sở được xây dựng phải có chỗ đỗ xe nhằm bảo đảm an toàn giao thông ở khu vực trụ sở cũng như khu vực xung quanh. Về đề nghị của Công ty TNHH Đại Long, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng và trang trí nội thất Đại Long tại phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình.

* Sáng ngày 5/1, UBND tỉnh họp nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo kế hoạch tổ chức lễ hội đến Trần năm 2021 và kế hoạch tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thái Bình. Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố dự họp.

Theo kế hoạch, năm nay lễ hội đến Trần được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Thời gian tổ chức trong 5 ngày, khai mạc tối ngày 24/2/2021 (ngày 13 tháng Giêng năm Tân Sửu), bao gồm các nghi lễ truyền thống như lễ dâng hương tại mộ các vua Trần, tế mở cửa, lễ rước thủy và rước bộ, lễ bái yết... Các hoạt động phần hội diễn ra từ ngày 25 - 27/2/2021 (14 - 16 tháng Giêng năm Tân Sửu) với các phần thi cổ cá, thi pháo đất, thi gói bánh chưng, thi kéo lửa nấu cơm cốm, liên hoan hát văn...

Đối với ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thái Bình, năm nay cũng là năm đầu tiên hoạt động được tổ chức với quy mô cấp tỉnh. Dự kiến lễ khai mạc ngày hội diễn ra tới ngày 21/3/2021. Bên cạnh đó là các hoạt động như: ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; liên hoan văn nghệ quần chúng toàn tỉnh; cuộc thi thiết kế logo và slogan du lịch Thái Bình; giải vật thể do nam, nữ mở rộng...

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận một số vấn đề liên quan đến việc phòng, chống dịch Covid-19, kinh phí, quy mô tổ chức các hoạt động, công tác bảo đảm an ninh trật tự, phân luồng giao thông...

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất các hoạt động trong lễ hội đến Trần, ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thái Bình sẽ được tổ chức với quy mô vừa phải để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch Covid-19, trong đó giữ nguyên các hoạt động phần lễ và tiết giảm quy mô, số lượng các hoạt động phần hội. Bên cạnh đó, thời gian tổ chức các hoạt động tương đối gần nhau nên đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lựa chọn hoạt động trọng tâm để kêu gọi các nguồn lực tài chính thực hiện và phân công trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị liên quan. Đối với lễ hội đến Trần, đồng chí yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sớm tổ chức tư vấn một số hạng mục đã xuống cấp tại di tích để bảo đảm lễ hội diễn ra an toàn, trang trọng. Đồng thời, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Hưng Hà thống nhất về quy mô tổ chức các hoạt động diễn ra trong lễ hội, sớm hoàn thiện dự thảo kế hoạch cụ thể, chi tiết cho việc tổ chức lễ hội đến Trần và ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Thái Bình để xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy.

MINH HƯƠNG - TỪ ANH

LẤN CHIẾM VĨA HÈ, LÒNG ĐƯỜNG Bao giờ mới thôi tái diễn

Hiện nay, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị vẫn diễn ra phổ biến. Mặc dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc quyết liệt song tình trạng này vẫn không giảm.



Lực lượng chức năng thị trấn Kiến Xương giải tỏa hàng lang giao thông khu vực chợ Nè.

Theo khảo sát của chúng tôi, tại thành phố Thái Bình, trên nhiều tuyến phố như Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Lê Quý Đôn, Trần Thánh Tông, khu vực quanh chợ Đê Thâm, cổng Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đa khoa thành phố... thường xuyên xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bán hàng hóa gây cản trở giao thông. Ông Hoàng Văn Nam, Trưởng ban bảo vệ dân phố phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình cho biết: Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn phường diễn ra ở nhiều tuyến phố. Mặc dù Ban bảo vệ dân phố đi tuyên truyền, nhắc nhở 2 lần/ngày song chỉ khi nào lực lượng chức năng có mặt thì bà con chấp hành, nhưng khi lực lượng chức năng rút đi thì tình trạng lấn chiếm lại tái diễn. Nguyên nhân của tình trạng này được cho là

ý thức chấp hành pháp luật của một số người dân chưa cao, vì lợi ích kinh tế nên họ cố tình vi phạm, gây mất mỹ quan đô thị. Thêm vào đó, tại khu vực cổng các trường: Tiểu học và THCS Lê Hồng Phong, Mầm non 1/6 - Lê Hồng Phong thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông vào giờ đưa đón học sinh do một số phụ huynh để xe không đúng nơi quy định, xe ô tô đi ngược chiều...

Tại thị trấn Kiến Xương (Kiến Xương) gần thời điểm cuối năm, một số tuyến đường trên địa bàn thị trấn lại xảy ra tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi đỗ xe, bán hàng. Tại khu vực chợ Nè, nhiều người dân thường xuyên lấn chiếm vỉa hè, lòng đường bày bán hàng hóa, đặt biển quảng cáo, che bạt, mái hiên che khuất tầm nhìn của người tham gia giao thông, gây mất

mỹ quan đô thị. Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, một trong những nguyên nhân của tình trạng tái lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường là do chế tài xử phạt các hành vi vi phạm chưa có tính răn đe triệt để. Điều này khiến công tác xử lý trật tự đô thị cũng chưa đạt được chuyển biến thật sự cũng như thay đổi ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Thường ủy Hoàng Xuân Nam, Trưởng Công an thị trấn Kiến Xương cho biết: Bình quân một tuần chúng tôi đi kiểm tra, xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, lập lại trật tự đó thì 4 buổi và liên tục thay đổi theo giờ từ sáng sớm, có khi giữa trưa, vào buổi chiều, tập trung vào những điểm phức tạp gây bức xúc trong nhân dân. Tuy nhiên, thực tế là đường chỉ thông, hè chỉ thoáng khi xuất hiện lực lượng chức năng.

Ông Phạm Xuân Thủy, Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải



Thanh tra Sở đã tích cực phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để phát hiện, lập biên bản vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ. Để ngăn chặn tình trạng tái lấn chiếm, tôi cho rằng cần phải tuyên truyền sâu rộng hơn nữa trong nhân dân và kiên quyết hơn trong xử lý vi phạm. Đặc biệt, chính quyền địa phương cần tích cực vào cuộc với các cơ quan chức năng và kiên quyết xử lý vi phạm ở địa bàn các khu dân cư.

Trung tá Hà Tuấn Anh, Trưởng Công an phường Lê Hồng Phong, thành phố Thái Bình



Lực lượng công an phường đã tuyên truyền, vận động nhân dân bằng nhiều biện pháp để bà con chấp hành nghiêm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Công an phường cũng đã thành lập các tổ tuần tra, kiểm soát cơ động tăng cường xử lý những trường hợp có tình tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bảo đảm trật tự đô thị, nhất là vào dịp cuối năm.

Ông Trần Văn Nam, tổ dân phố Hưng Long, thị trấn Kiến Xương, huyện Kiến Xương



Vĩa hè lấn chiếm trái phép không chỉ ảnh hưởng đến việc đi lại của nhân dân, ảnh hưởng xấu đến mỹ quan đô thị, mà đồng nghĩa với việc nhà nước bị thất thu thuế; đồng thời phải tốn thêm nhân lực, ngân sách cho các đợt ra quân nặng về hình thức mà không có hiệu quả. Là một người dân tôi mong muốn các cấp chính quyền cần có giải pháp mạnh tay hơn nữa, kiên quyết hơn để tình trạng này được giải quyết triệt để.

Trong 11 tháng năm 2020, Công an thị trấn đã thực hiện 50 đợt xuống đường giải tỏa hàng lang an toàn giao thông đường bộ và các điểm họp chợ cóc, tổ chức ký cam kết với 36 hộ kinh doanh, thu giữ 18 biển quảng cáo. Nhiều giải pháp đã được các cơ quan chức năng đưa ra nhưng cứ sau các đợt ra quân việc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường lại tái diễn. Để tránh tình trạng "bắt cóc bỏ đĩa", sau giải tỏa, các địa phương cần đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc

chấp hành pháp luật của các hộ kinh doanh, người dân và kiên quyết xử lý đối với những trường hợp cố tình vi phạm. Bên cạnh đó cần giao trách nhiệm quản lý cho từng địa phương, nơi nào để xảy ra tái lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, gây mất an toàn giao thông cần kiểm điểm nghiêm túc, xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, coi là một tiêu chí đánh giá thi đua... có như vậy mới bảo đảm đường thông hè thoáng và bảo đảm mỹ quan đô thị.

THU THỦY - TẮT ĐẠT

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG...

(Tiếp theo trang 1)

thực hiện kế hoạch công tác ngay từ những ngày đầu năm gắn với tổng kết, phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua. Đã thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt 174 hồ sơ giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, điều chỉnh mục đích sử dụng đất, gia hạn sử dụng đất và gia hạn tiến độ sử dụng đất, diện tích trên 475ha. Văn phòng đăng ký đất đai đã tiếp nhận, thẩm định trình Giám đốc Sở ký gán 18.400 giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân; các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai đã tiếp nhận, hoàn thiện trên 9.400 hồ sơ, chuyển phòng tài nguyên và môi trường thẩm định, trình chủ tịch UBND huyện, thành phố ký giấy chứng nhận lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân. Thực hiện hiệu quả quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; tiếp nhận 911 hồ sơ, giải quyết đúng hạn 883 hồ sơ, đang giải quyết trên 28 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn. Tập trung chỉ đạo thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; hoàn thiện các dự án khắc phục ô nhiễm môi trường; hướng dẫn tổ chức thu gom, xử lý rác thải rắn khu vực cách ly, phòng, chống dịch Covid-19; kiểm tra, hướng dẫn tiêu hủy lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi...

Năm 2021, ngành Tài nguyên và Môi trường tập trung hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ được giao và nhiệm vụ trọng tâm của ngành; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và theo chỉ đạo của cấp trên; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, hạn chế xảy ra khiếu nại, tố cáo đồng người, phúc tập, không để xảy ra điểm nóng; chỉ đạo rà soát sửa đổi, bổ sung các quy chế của cơ quan, đơn vị cho phù hợp với các quy định mới, tạo sự chuyển biến trong thực hiện các nhiệm vụ.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được của ngành Tài nguyên và Môi trường. Đồng chí đề nghị ngành cần quán triệt nghiêm túc, triệt để và xây dựng chương trình hành động, các giải pháp thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đề ra; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tham mưu trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Khai thác, sử dụng có hiệu quả các nguồn tài nguyên theo hướng bền vững, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 cấp tỉnh, cấp huyện và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025). Tiếp tục làm tốt công tác giải phóng mặt bằng làm cơ sở để thu hút đầu tư và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường, đặc biệt trong quản lý đất đai, giao đất, cho thuê đất. Tham mưu giải quyết kịp thời các tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến đất đai. Rà soát, đánh giá tình hình khai thác tài nguyên nói chung và khai thác cát nói riêng, xem xét việc chấp hành pháp luật về trình tự thủ tục và những tác động đến môi trường, tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm khi có sai phạm. Đối với vấn đề môi trường, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, ngành Tài nguyên và Môi trường cần làm tốt công tác tuyên truyền, đổi mới công tác quản lý, giám sát, giải quyết tình trạng rác thải, nước thải, xử lý nghiêm những vi phạm về ô nhiễm môi trường. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

Triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy phức tạp

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh vừa triệt xóa đường dây mua bán trái phép chất ma túy phức tạp trên địa bàn thành phố Thái Bình.

Trước đó, vào hồi 00 giờ 30 phút ngày 24/12/2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát cơ động bắt cơ tang Nguyễn Trọng Tuấn, sinh năm 1980, tổ 4, phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình và Dương Khiếu Trinh, sinh năm 1992, tổ 4, phường Cao Xanh, thành phố Hà Long, tỉnh Quảng Ninh có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; thu giữ trên người Tuấn 10,1133 gam ma túy đá, 1 điện thoại di động và 1 triệu đồng. Khám xét nơi ở của Tuấn, lực lượng chức năng thu giữ 3 bình sử dụng ma túy đá.

Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng khám xét nơi ở của Tô Tiến Mỹ, sinh năm 1971, tổ 14, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, thu giữ 35 viên ma túy tổng hợp trọng lượng 14,0656 gam, 19,893 gam ma túy tổng hợp và 23 triệu đồng; khám xét nơi ở của Hà Văn Ánh, sinh năm 1969, tổ 6, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, lực lượng chức năng thu giữ 60 gam ma túy đá, 1 bình sử dụng ma túy đá, 1 cân điện tử, 1 khẩu súng thể thao, 7 viên đạn và gần 13,7 triệu đồng; khám xét nơi ở của Hà Thị Liên, sinh năm 2001, tổ 14, phường Tiền Phong, thành phố Thái Bình, lực lượng chức năng thu giữ 0,2370 gam ma túy tổng hợp.

Tổng trọng lượng ma túy thu giữ được 105 gam. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

HẢI DƯƠNG

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19
Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 18 giờ ngày 5/1, tại các quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận gần 86,1 triệu người nhiễm và hơn 1,86 triệu người tử vong do Covid-19.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 5/1, cả nước ghi nhận thêm 7 bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới từ nước ngoài về được cách ly ngay, nâng tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 trên cả nước lên 1.504 bệnh nhân. Hiện 1.339 bệnh nhân được điều trị khỏi, còn 130 bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế. Trong số 130 bệnh nhân đang điều trị đã có 20 bệnh nhân có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước gần 19.300 người.

Tính đến 17 giờ ngày 5/1, tại Thái Bình, 13 chuyên gia nước ngoài sang làm việc trên địa bàn tỉnh vẫn đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải). Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã xét nghiệm 19 mẫu bệnh phẩm, nâng tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đến ngày 5/1 lên 10.996 mẫu.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786 TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 0914.590.476 0227.3831.885